



**PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ**  
**THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT IN THE USA**

**THƯ MỜI**

Kính Gởi: Quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, quý Huấn Luyện Viên, và quý Huynh Trưởng lãnh đạo cấp Đoàn, Liên Đoàn và Miền

Trích Yếu: **Hội Nghị Giôsuê-Ban Chấp Hành 2018**

Thưa quý Cha Tuyên Úy, Quý Trợ Úy, quý Huấn Luyện Viên, và quý Huynh Trưởng lãnh đạo cấp Đoàn, Liên Đoàn và Miền.

Con xin gửi lời chào bình an của Chúa Giêsu Thánh Thể và chân thành cầu chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Trưởng tràn đầy thánh thiện, niềm vui, và nhiều hồng ân của Chúa trong mùa Vọng.

Tiếp theo, con xin thay mặt cho Ban Chấp Hành Trung Ương thông báo về Hội Nghị Giôsuê-Ban Chấp Hành trong năm 2018 với những mục đích như sau:

1. Gặp gỡ và nối kết với các thành phần lãnh đạo các Đoàn, Liên Đoàn và Miền trong Phong Trào
2. Cập nhật với những tiến trình hành chánh và huấn luyện hiện tại của Phong Trào
3. Trình bày đường hướng tương lai của Phong Trào
4. Hội thảo và góp ý về những sinh hoạt, hành chánh và huấn luyện tương lai của Phong Trào
5. Hội thảo và góp ý về chương trình huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng/Đội Phó
6. Bầu cử Ban Chấp Hành Trung Ương, nhiệm kỳ 2018-2022

Hội Nghị sẽ được tổ chức với những chi tiết như sau:

**Địa Điểm:** Woodland Christian Camp & Retreat Center; Temple, GA (ATL Airport Code)

**Thời Gian:** 5pm thứ Năm, ngày 26 tháng 07 đến 12pm Chúa Nhật, ngày 29 tháng 07, 2018.

**Thời Hạn Ghi Danh:** Xin nộp đơn trước ngày 30 tháng 06 năm 2018.

**Lệ Phí Hội Nghị:** \$175.00 trước ngày 15 tháng 06 năm 2018; \$200.00 trước ngày 30 tháng 06 năm 2018; sẽ không nhận đơn sau ngày 30 tháng 6, 2018.

**Điều Kiện Ghi Danh:** Là những Tuyên Úy, Trợ Úy và Huấn Luyện Viên (HLV) chính thức của Phong Trào. Đối với những HLV, Ban Ghi Danh sẽ ưu tiên ghi danh trước cho những HLV chưa được cơ hội tham dự hai Hội Nghị HLV trong năm 2017. Mỗi Đoàn, Liên Đoàn và Miền được ghi danh tối đa 3 thành viên trong Ban Chấp Hành Đoàn/Liên Đoàn/Miền. Những thành viên tham dự với gia đình (vợ chồng và con dưới 18 tuổi) muốn ghi danh, xin liên lạc riêng với Ban Ghi Danh.

Ban Chấp Hành Trung Ương sẽ gửi ra thông tin về cách thức ghi danh trên mạng cũng như những tin tức về hội nghị trong nay mai.

Vì tương lai của Phong Trào, kính mong quý Cha Tuyên Úy, quý Trợ Úy, quý Huấn Luyện Viên và Huynh Trưởng thu xếp về tham dự hội nghị quan trọng này. Việc tham dự Hội Nghị Giôsuê-Ban Chấp Hành là trách nhiệm của mỗi thành phần lãnh đạo trong Phong Trào. Sự hiện diện của quý Cha, quý Trợ Úy, quý Huấn Luyện Viên, và Huynh Trưởng trong kỳ họp mặt này chắc chắn sẽ tăng thêm sức sống dồi dào cho Phong Trào.

Thân mến trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Kiến thị,

Lm. Phanxicô Xavier Nguyễn Thanh Bình, SVD  
Tổng Tuyên Úy

West Covina 12/04/2017

TM. Ban Chấp Hành Trung Ương

Giuse Đào Văn Đức  
Chủ Tịch BCH/TU